

4 Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE VÀ CHO Ý KIẾN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, đơn vị.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo tình hình quyết toán một số dự án trên địa bàn tỉnh, gồm: dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy; dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền, huyện Thái

Thụy; dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình - Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án đồng thời đề xuất một số giải pháp, những công việc cần triển khai thực hiện để việc quyết toán các dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghe các đại biểu dự họp phát biểu ý kiến, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính đồng thời chia sẻ

với nhà đầu tư về những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan để xuất giải pháp để sớm hoàn thành việc quyết toán các dự án.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện quan đề xuất giải pháp để sớm hoàn thành việc quyết toán các dự án. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện quan đề xuất giải pháp để sớm hoàn thành việc quyết toán các dự án.

Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn, trong đó có 24 dự cấp và mở rộng với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng; 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Đến hết năm 2016, hệ thống đường ống cấp nước sạch của các dự án đã phủ kín và đủ khả năng cung cấp nước sạch đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh; các dự án đã hoàn thành công trình đầu mối và hệ thống đường ống đã được lắp đặt đến cống các xã, tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh đến ngày 10/12/2018 đạt khoảng 96,6%. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nước sạch nông thôn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ các công trình cấp nước sạch nông thôn còn chưa thống nhất; một số địa phương chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch; sự phối hợp giữa nhà đầu tư với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện dự án còn hạn chế...

Hiệp hội trong việc xây dựng chiến lược kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp phụ trợ cho ngành dệt may. Đồng thời, cam kết sẽ cùng đồng hành để đưa công nghiệp của địa phương ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chào mừng và hoan nghênh chủ trương của Hiệp hội Dệt may Việt Nam về phát triển ngành dệt may trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đặc biệt là những lợi thế trong giao thông, nhân lực để phát triển ngành dệt may; đồng thời, thống nhất với những đề xuất của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tính phối hợp với Hiệp hội Dệt may Việt Nam trong việc cập nhật các quy hoạch để Hiệp hội Dệt may Việt Nam nghiên cứu, lựa chọn địa điểm đầu tư.

* Chiều ngày 25/12, UBND tỉnh tổ chức họp với Hội Nước sạch tỉnh để bàn, tìm giải pháp, phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, quản lý, khai thác các dự án nước sạch nông thôn. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị, địa phương và đại diện một số doanh nghiệp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 31 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn, trong đó có 24 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp và mở rộng với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng; 26 dự án chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn Ngân hàng Thế giới. Đến hết năm 2016, hệ thống đường ống cấp nước sạch của các dự án đã phủ kín và đủ khả năng cung cấp nước sạch đến trung tâm các xã trên địa bàn tỉnh; các dự án đã hoàn thành công trình đầu mối và hệ thống đường ống đã được lắp đặt đến cống các xã, tỷ lệ sử dụng nước sạch nông thôn toàn tỉnh đến ngày 10/12/2018 đạt khoảng 96,6%. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nước sạch nông thôn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: việc ban hành và triển khai chính sách hỗ trợ các công trình cấp nước sạch nông thôn còn chưa thống nhất; một số địa phương chưa nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng nước sạch; sự phối hợp giữa nhà đầu tư với các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện dự án còn hạn chế...

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN...

(*Tiếp theo trang 1*)

nội đồng, quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã. Đến nay, toàn tỉnh có 200 xã đã được công nhận đạt chuẩn; số tiêu chí đạt bình quân là 17,72 tiêu chí/xã, tăng trên 12 tiêu chí/xã so với năm 2010, vượt bình quân chung trong cả nước 4 tiêu chí/xã; huyện Hưng Hà được công nhận đạt chuẩn NTM. Trong 64 xã chưa về đích NTM, dự kiến 37 xã về đích NTM năm 2018, các xã còn lại hoàn thành trong năm 2019. Năm 2018 có 18 xã đăng ký phấn đấu đến năm 2020 đạt xã NTM nâng cao, trong đó 8 xã đăng ký đạt xã NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu đều khẳng định tầm quan trọng của công việc xây dựng NTM đồng thời thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp, cách làm trong công tác tuyên truyền xây dựng NTM và nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng NTM thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chia sẻ về đích NTM, dự kiến 37 xã về đích NTM năm 2018, các xã còn lại hoàn thành trong năm 2019. Năm 2018 có 18 xã đăng ký phấn đấu đến năm 2020 đạt xã NTM nâng cao, trong đó 8 xã đăng ký đạt xã NTM kiểu mẫu.

dụng NTM gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 và tầm nhìn 2030. Đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Qua nghe thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí thống nhất một số vấn đề về nhận thức để truyền tải tới nhân dân, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về đặc điểm cơ bản của nông thôn truyền thống với nông thôn mới, lưu ý một số thuật ngữ không phù hợp trong quá trình thực hiện.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các cơ quan tuyên truyền cần xác định xây dựng NTM là làm đổi mới căn bản và toàn diện các lĩnh vực của đời

huyện Thái Thụy, kết hợp tạo mặt bằng để phát triển công nghiệp, dịch vụ. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, công tác tham vấn tác động môi trường mở rộng đang gặp nhiều khó khăn, do đó tiến độ thực hiện dự án chậm so với kế hoạch. Để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và phát huy hiệu quả của dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đề xuất thành lập ban chỉ đạo về công tác tham vấn tác động môi trường và giải phóng mặt bằng, cho phép chủ đầu tư làm thủ tục chấm dứt và thanh lý toàn bộ các hợp đồng đã ký kết, đơn đốc nhà thầu hoàn trả vốn tạm ứng còn lại về ngân sách nhà nước...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về công tác tham vấn tác động môi trường đồng thời yêu cầu nhà đầu tư tiếp tục đôn đốc còn lại về ngân sách nhà nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và huyện Thái Thụy triển khai các công việc tiếp theo nhằm phát huy tốt hiệu quả của dự án.

chỉ đạo của tỉnh gồm quy trình công nghệ, quy trình quản lý chất lượng, quy định về quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống cấp nước, kết quả kiểm tra chất lượng nước của các cơ quan chức năng, giá sử dụng nước (theo quy định phê duyệt của UBND tỉnh đối với từng dự án), mức huy động tiền đóng góp của người sử dụng nước trong việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn; đồng thời, kiểm tra chặt chẽ việc thỏa thuận với người dân về việc góp vốn. Đối với những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp nước sạch, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất sau khi có hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công suất hỗ trợ đầu tư sẽ tổ chức triển khai thực hiện; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kế hoạch hỗ trợ cho các dự án, bảo đảm công bằng, khách quan, đúng theo quy định; thống nhất việc thành lập đoàn kiểm tra các doanh nghiệp nước sạch phải được thực hiện theo kế hoạch cụ thể. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp nước sạch, trên cơ sở đó tỉnh sẽ xem xét, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, từ đó góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước sạch duy trì, quản lý, khai thác dự án đạt hiệu quả cao nhất.

KIM NGÂN

Thứ tư, ngày 26 tháng 12 năm 2018

CÔNG BỐ, TRAO QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Chương, Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh cầm on Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện, tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ phấn đấu nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

HƠN 70% NGƯỜI TIÊU DÙNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Để cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào cuộc sống, nền nếp, hiệu quả thiết thực hơn trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo và các địa phương đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động; các cấp ủy đảng quan triệ và chỉ đạo thực hiện cuộc vận động hiệu quả hơn nữa. Các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. Ban Chỉ đạo cuộc vận động tiếp tục tiếp xúc toàn, nâng cao hiệu quả các hoạt động thực hiện cuộc vận động; tham mưu thành lập ban chỉ đạo cấp huyện và cơ sở. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tạo sức cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài, phục vụ người tiêu dùng tốt hơn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động giai đoạn 2009 - 2019.

CHUYỂN GIAO VĂN PHÒNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

Theo đó, UBND tỉnh tiếp nhận 6 công chức, 3 lao động hợp đồng từ Văn phòng Quốc hội về công tác kể từ ngày 1/1/2019.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản giao, nhận công chức, người lao động. Cũng tại buổi lễ, đại diện Công đoàn Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Viên chức tỉnh ký biên bản chuyển giao công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Thái Bình đã chủ động xây dựng đề án, thông qua các bước trong việc hợp nhất 3 văn phòng: HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tỉnh cũng luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng chí kiến nghị Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho đội ngũ công chức, người lao động làm nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp cho Quốc hội về cơ sở vật chất, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hướng dẫn công chức, người lao động hoàn thiện hồ sơ; Sở Tài chính phối hợp với Văn phòng Quốc hội, UBND tỉnh thống kê, bàn giao đầy đủ cơ sở vật chất, chế độ tiền lương, phụ cấp không để xảy ra sai sót, bảo đảm quyền lợi cho công chức, người lao động sau hợp nhất. Đồng chí cũng đề nghị công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau hợp nhất tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm, phát huy năng lực, sở trường, yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

HĐND HUYỆN VŨ THỤ, ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

sử dụng nước sạch, 30/30 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 85/98 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,3%, giảm 0,3% so với năm 2017. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Năm 2019, Vũ Thụ phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt trên 10.930 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,7%, tập trung phát triển đồng bộ các ngành kinh tế, trong đó đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ; tạo việc làm mới cho 5.500 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,3% trở lên.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Vũ Thụ đã tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; phát biểu ý kiến chất vấn và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND, UBND huyện.

* Sáng ngày 25/12, HĐND huyện Đông Hưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2018, quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và một số nội dung khác.

Năm 2018, kinh tế của huyện Đông Hưng tăng trưởng cao hơn so với nhiều năm trở lại đây. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 11.620,8 tỷ đồng, đạt 100,6% kế hoạch, tăng 10% so với năm 2017. Cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 28,53%, công nghiệp, xây dựng cơ bản 48,14%, thương mại, dịch vụ 23,33%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có 27 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,78%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97,19%.

Năm 2019, Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 12.748 tỷ đồng, tăng 9,7% so với năm 2018, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 889 tỷ đồng; các xã còn lại được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện trở thành huyện nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,5%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tích cực thảo luận, chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm, xã hội bức xúc.

THÔNG BÁO

Căn cứ công văn số 3768/PJICO-TCKT-CV ngày 10/12/2018 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) về việc: “Hướng dẫn sử dụng ấn chỉ mới, phối. Hủy ấn chỉ cũ đến 0h ngày 01/01/2019”

Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình trân trọng thông báo các loại GCN BH (theo danh sách dưới đây) cấp sau 0h ngày 01/01/2019 đều không có hiệu lực :

- GCN BH 0 tờ TND5 kết hợp TNNN và GCN BH xe máy kết hợp, có sery bắt đầu là “8.....” (là số tự nhiên đầu tiên trong dãy số có 8 chữ số ghi ở phần “Số” trên GCN BH).

Vậy Công ty Bảo hiểm PJICO Thái Bình xin thông báo với tất cả các quý cơ quan, ban, ngành liên quan cùng khách hàng và đại lý được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY BẢO HIỂM PJICO THÁI BÌNH

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG